

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตร “จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ”

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก หากงานวิจัยที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพจำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญหลายประการ นอกจากการดำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่ง

อนึ่งในการประกอบอาชีพทุกอาชีพย่อมมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นๆ พึงปฏิบัติตาม หากผู้ใดละเมิดก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หมู่คณะ และส่วนรวมได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ ซึ่งนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในสาขาของตนแล้ว ยังต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนด้วย ทั้งข้อที่พึงปฏิบัติและพึงละเว้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หลักสูตร “จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิชาการบุคลากร และนิสิต ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย และกำหนดมาตรการเพื่อวางแผนป้องกันการไม่ประพฤติปฏิบัติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย อีกทั้งเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ในฐานะของความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาวิชาชีพวิจัยในหมู่นักวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิชาการ บุคลากร และนิสิต ยึดและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย และกำหนดมาตรการเพื่อวางแผนป้องกันการไม่ประพฤติปฏิบัติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
๒. เพื่อให้ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิชาการ บุคลากร และนิสิต ดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

กิจกรรม/รายละเอียดการดำเนินงาน

วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยในการทำวิจัยและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัย

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) วิทยาเขตพัทลุง

วิทยากร

ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทร์อาทิตย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมงาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนิสิต จำนวน ๑๐๐ คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๐๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๕๗ และ ๐๘๑-๕๔๐๗๓๐๔ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔-๖๗๓๒๒๗ E-mail : research.tsu@gmail.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงคุณภาพ

๑. นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนิสิต ทราบแนวทางการวิจัยที่จะดำเนินการ
๒. นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนิสิต ดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

ประเมินผล

แบบสอบถามหลังการดำเนินโครงการ